

**Biểu mẫu 20**

(Kèm theo công văn số 974/CV/HVNG-DT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Học viện Ngoại giao)

**THÔNG BÁO**

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Học viện Ngoại giao năm học 2014-2015**

**Ngành: Kinh tế quốc tế- Hệ Thạc sỹ**

TT	Nội dung	Hệ đào tạo
		Thạc sỹ
I	Điều kiện tuyển sinh	<b>1. Điều kiện về văn bằng:</b> Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao và đại học cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao đạt loại trung bình khá trở lên, được thi ngay sau khi tốt nghiệp; Nếu tốt nghiệp loại trung bình cần ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);
		Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế hoặc các ngành khác và có chứng chỉ Bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế do Học viện Ngoại giao cấp.
		<b>2. Thâm niên công tác:</b> Thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế và đại học có cùng nhóm ngành đào tạo với Học viện Ngoại giao, đạt loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp
		Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế, đối ngoại tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.
		<b>3. Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)</b> Tham gia kỳ thi ngoại ngữ do Học viện Ngoại giao tổ chức, tương đương cấp độ B1 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ
II	Điều kiện cơ sở vật chất của Học viện cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện...)	Học viện có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ học tập, phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện luận án, luận văn đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Ngoài ra, Học viện còn có hệ thống máy tính, phòng thực hành phục vụ công tác nghiên cứu của học viên. Bên cạnh đó, thư viện Học viện có đầy đủ danh mục sách, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu; có phần mềm quản lý thư viện, thư viện trực tuyến, phòng đọc đa phương tiện phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng
III	Đội ngũ giảng viên	Giảng viên là những người giảng dạy, phụ giảng (hướng dẫn, bài tập, thảo luận) các học phần thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành tại Học viện và các cơ sở giáo dục khác.
		Giảng viên là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức và tư cách tốt. Là những người có bằng Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học hoặc chức danh GS, PGS.

IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Học viên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ trợ kiến thức và kỹ năng như: Tham dự các buổi giảng bài, nói chuyện, hội thảo của các chuyên gia trong nước và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực đối ngoại. Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Học viện Ngoại giao tổ chức nhằm giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các bậc đào tạo và chuyên ngành đào tạo.
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Trở thành những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường và tư tưởng vững vàng, có trách nhiệm và thái độ phục vụ xã hội một cách nghiêm túc. Nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc, nắm vững kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng thực hành về Kinh tế quốc tế.
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	Có khả năng sử dụng ngoại ngữ làm công cụ phục vụ cho công tác đối ngoại (tiếp xúc, phân tích, tổng hợp, khai thác tư liệu, dịch thuật...). Đọc và nắm vững chính xác các văn bản giấy tờ liên quan đến chuyên ngành học, soạn thảo tốt các công văn phù hợp với chuyên ngành học
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	Các bộ phận đối ngoại và hợp tác về Kinh tế quốc tế tại các Bộ, Ban, Ngành thuộc Trung ương hoặc địa phương.

Người lập biểu

**Đỗ Thị Thanh Bình**

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2014

**GIÁM ĐỐC**

**TS. Đặng Đình Quý**